



Auckland International College
Pathway to the World...

Thư gửi Phụ huynh Kỳ túc xá Tháng 8 2015



Học sinh AICJ tìm hiểu về lễ hội Matariki

Thân gửi quý Phụ huynh học sinh

Xin chào mừng các học sinh mới tới kí túc xá lần đầu tiên! Chúng tôi tin rằng các bạn có thể hòa nhập tốt và bắt đầu làm quen nhiều hơn với các bạn cùng phòng, các học sinh khác cũng như khám phá các khu vực xung quanh. Chúng tôi cũng vui mừng khi được chào đón các học sinh quen thuộc trở lại với kí túc xá – chúng tôi mong tất cả đều đã có một kì nghỉ thư giãn và sẵn sàng cho Kỳ học đầu tiên của năm học mới phía trước!

Trong kì nghỉ, chúng tôi đã đón nhận thêm các học sinh nhí của Nhật đến theo chương trình học ngoại ngữ 7 tuần của trường. Chúng tôi mong các em có thể tận hưởng khoảng thời gian với mọi người ở đây cũng như những khám phá vòng quanh thành phố Auckland.

Chúng tôi cũng nhân cơ hội này để giới thiệu Sachie Koitabashi, Giáo viên phụ trách học sinh Nhật Bản mới. Sachie bắt đầu làm việc với chúng tôi vào cuối học Kỳ 4 năm học trước và đã bận rộn với việc tổ chức chương trình cho các học sinh nhí. Cũng như các học sinh, cô chỉ mới đến Auckland gần đây và đang trông chờ khám phá thành phố này và hỗ trợ cho các học sinh bằng hết khả năng của mình.

Gần đây, Phó Trưởng nhà nữ đã chuyển thành học sinh bán trú, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có một vị trí quan trọng bị bỏ trống và cơ hội đó đã được đưa cho các bạn nữ năm cuối. Xin gửi lời chúc mừng đến Jamie (Hoàng Thùy Dương) Nghiêm đã tiếp bước trở thành Phó Trưởng nhà nữ, và Violet (Bảo Trân) Lưu đã trở thành Trưởng nhà thay thế cho Jamie. Chúng tôi mong đợi những nỗ lực và thành quả tốt đẹp từ các em.

Giờ đây Kỳ túc xá đã trở thành một đại gia đình, nên chúng tôi muốn nhắc nhở các em phải có sự tôn trọng và quan tâm khi chung sống với các bạn cùng phòng và học sinh khác. Tất cả mọi khía cạnh sinh hoạt cần phải được cân nhắc, bao gồm sự tôn trọng tài sản, quyền riêng tư, sự ngăn nắp và sự quan tâm lẫn nhau.

Các học sinh sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ, sự yêu quý và nỗ lực hỗ trợ hết mình của Ban Quản lý Kỳ túc xá trên cuộc hành trình ở AIC – cứ đến gặp chúng tôi! Chúng tôi mong sẽ có một Kỳ học mới vui vẻ và tốt đẹp cho tất cả học sinh nội trú.



Sachie Koitabashi



Học sinh thư giãn



Nhân viên bếp phục vụ bữa tối



Giờ ăn tối!



Năng động trên sân bóng rổ